



ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
นานาชาติ	<p>ผู้ประสบภัยเฮอริเคนแมทธิวในเฮติ ปล้นสะดมรถขนส่งของบรรเทาทุกข์ยูเอ็น กลุ่มผู้ประสบภัยเฮอริเคนแมทธิวในเฮติ ก่อเหตุปล้นสะดมรถลำเลียงสิ่งของบรรเทาทุกข์ขององค์การสหประชาชาติ (ยูเอ็น) เพราะไม่พอใจที่การส่งความช่วยเหลือไปยังประชาชนเป็นไปอย่างล่าช้า หลังจากประเทศถูกพายุเฮอริเคนพัดถล่มเมื่อช่วงต้นเดือนนี้ เหตุดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อ 15 ต.ค. โดยชาวบ้านราว 100 คนในเมือง Les Cayes ทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของเฮติ ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ได้รับความเสียหายหนักที่สุด ได้เข้าปล้นสะดมขบวนรถลำเลียงสิ่งของบรรเทาทุกข์ของยูเอ็น ส่งผลให้ตำรวจและเจ้าหน้าที่รักษาสันติภาพของยูเอ็นต้องใช้แก๊สน้ำตาสลายกลุ่มชาวบ้านที่กำลังโกรธแค้นเพราะความช่วยเหลือไปถึงล่าช้า นายบัน คี-มูน เลขาธิการยูเอ็น ซึ่งลงพื้นที่ประสบภัยหลายแห่งในเฮติ รวมถึงเมือง Les Cayes กล่าวว่า ยูเอ็นดำเนินความพยายามทุกวิถีทางเพื่อส่งความช่วยเหลือไปถึงมือผู้ประสบภัยโดยเร็วที่สุด พร้อมยืนยันว่ายูเอ็นจะไม่ทอดทิ้งชาวเฮติ และจะให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ในการฟื้นฟูประเทศให้กลับคืนสู่ภาวะปกติอีกครั้ง เฮอริเคนแมทธิวที่พัดถล่มเฮติเมื่อช่วงต้นเดือนนี้ได้คร่าชีวิตผู้คนไปราว 900 คน เจ้าหน้าที่เผยว่า ขณะนี้มีผู้ประสบภัยที่ต้องการความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอย่างเร่งด่วนกว่า 1.4 ล้านคน นอกจากนี้ยังมีความกังวลเรื่องการแพร่ระบาดของอหิวาตกโรคในเฮติด้วย</p>	-	-
นานาชาติ	<p>วันดาเริ่มใช้โดรนขนส่งโลหิตไปยังพื้นที่ห่างไกลของประเทศ บริษัท Zipline ของสหรัฐฯ เริ่มเปิดให้บริการโดรนขนส่งโลหิตไปยังพื้นที่ห่างไกลของประเทศวันดาแล้ว นับเป็นการขนส่งโดยใช้โดรนในเชิงพาณิชย์ที่ให้บริการเป็นประจำรายแรกของโลก การขนส่งที่วันดาใช้โดรนปีกนึ่ง ที่สามารถบินไปยังจุดหมายปลายทางได้อัตโนมัติด้วยระบบนำทางจีพีเอส โดยโดรนจะนำส่งโลหิตที่บรรจุในหีบห่อเล็ก ๆ ที่ผูกติดกับร่มชูชีพให้ผู้รับได้โดยไม่ต้องลงจอด เทคโนโลยีนี้ให้ความหวังในการขนส่งสิ่งของไปยังพื้นที่ห่างไกลได้รวดเร็วขึ้นกว่าการขนส่งทางบกตามปกติ อีกทั้งยังมีค่าใช้จ่ายในการขนส่งพอ ๆ กัน หรือถูกกว่าการส่งโดยจักรยานยนต์ หรือรถบรรทุกที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน ในเบื้องต้นบริการนี้จะใช้ขนส่งโลหิต พลาสมา และยาต้านการแข็งตัวของเลือด ไปให้สถานพยาบาลต่าง ๆ ซึ่งช่วยย่นระยะเวลาในการส่งลงได้มาก บริษัท Zipline ระบุว่า โดรนขนส่งชนิดนี้ให้บริการพื้นที่ในรัศมี 150 กม. แม้ว่าในทางทฤษฎีจะสามารถบินได้ไกลเป็นสองเท่า และโดรนจะบินอยู่ที่ระดับความสูงราว 500 ฟุต (152 เมตร) เพื่อไม่ให้อยู่ในเส้นทางการบินของเครื่องบินโดยสาร</p>	-	-





ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
นานาชาติ	<p>แพทย์สหรัฐฯ ประสบความสำเร็จผ่าตัดแยกแฝดหัวติดกัน</p> <p>ทีมศัลยแพทย์ ในนครนิวยอร์ก ของสหรัฐฯ ประสบความสำเร็จในการผ่าตัดแยกฝาแฝดชายที่มีศีรษะส่วนบนติดกัน แพทย์ระบุว่า เด็กทั้งสองมีเนื้อสมองและเส้นเลือดติดกัน ซึ่งถือเป็นความผิดปกติที่มีอัตราเกิดขึ้นกับเด็ก ๑ ใน ๑๐ ล้านรายที่คลอดออกมา หนูน้อยจอร์แดน และหนูน้อยอาเนียส แมคโดนัลด์ วัย ๑๓ เดือน เข้ารับการผ่าตัดแยกศีรษะ และการผ่าตัดเสริมสร้างกะโหลกศีรษะให้สมบูรณ์ เมื่อ ๑๔ ต.ค. ซึ่งกระบวนการทั้งหมดกินเวลากว่า ๒๗ ชั่วโมง ดร.เจมส์ กู๊ดริช หัวหน้าทีมผ่าตัดของโรงพยาบาลเด็กที่ศูนย์การแพทย์ Montefiore เปิดเผยว่า ได้เตรียมการผ่าตัดครั้งนี้โดยใช้แบบจำลองสามมิติของศีรษะเด็กทั้งสอง ซึ่งการผ่าตัดประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ขณะนี้หนูน้อยจอร์แดน และหนูน้อยอาเนียส มีอาการปลอดภัย และต้องใช้เวลาอีกหลายสัปดาห์ในการพักฟื้น โดยทั่วไปเด็กที่มีศีรษะติดกันเช่นนี้มักเสียชีวิตหากไม่ได้รับการผ่าตัดแยกออกจากกันก่อนอายุ ๒ ขวบ ซึ่งครอบครัวแมคโดนัลด์สามารถเรียไ้เงินได้กว่า ๑๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐฯ สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดครั้งนี้</p>	-	-
นานาชาติ	<p>นานาชาติเห็นพ้องเลิกใช้สารไฮโดรฟลูโอโรคาร์บอน คาดจะช่วยลดอุณหภูมิโลกได้ครึ่งองศา</p> <p>ผู้แทนจากชาติต่าง ๆ เกือบ ๒๐๐ ประเทศ ซึ่งเข้าร่วมประชุมกันที่กรุงคิกาลี ประเทศรวันดา เห็นพ้องร่วมกันที่จะค่อย ๆ ทอยเลิกใช้สารไฮโดรฟลูโอโรคาร์บอน ซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักที่ใช้ในการผลิตตู้เย็นและเครื่องปรับอากาศ เพื่อลดภาวะโลกร้อน โดยผู้แทนที่เข้าร่วมประชุมพากันปรบมือแสดงความยินดีหลังบรรลุข้อตกลงร่วมกันภายใต้ข้อตกลงนี้ บรรดาชาติที่ร่ำรวยที่สุด ซึ่งรวมถึงสหรัฐฯ และสหภาพยุโรป จะเริ่มค่อย ๆ ลดการใช้สารดังกล่าวภายในเวลา ๓ ปี ขณะที่ประเทศกำลังพัฒนา อย่างจีน และละตินอเมริกา จะเริ่มหยุดใช้ตั้งแต่ปี ๒๕๖๗ ส่วนประเทศที่พัฒนาน้อยกว่ารวมทั้งอินเดีย ปากีสถาน อิหร่าน อิรัก และชาติในอ่าวเปอร์เซีย จะยังไม่เริ่มยุติการใช้สารชนิดนี้จนกว่าจะถึงปี ๒๕๗๑ นายจอห์น แครร์รี รมว.ต่างประเทศสหรัฐฯ ซึ่งเป็นผู้ผลักดันให้นานาชาติทำความตกลงนี้ร่วมกัน กล่าวว่านี่เป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญ และจะเป็นหนทางที่ทำให้ลดอุณหภูมิโลกลงได้ถึงครึ่งองศาเซลเซียส อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมบางคนระบุว่าข้อตกลงนี้ยังไม่มี ความก้าวหน้าเท่าที่ควร</p>	-	-





ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>โฆษกกรมสุขภาพจิตชี้สังคมไทยอยู่ในภาวะโศกเศร้า เตือนคนใกล้ชิดเฝ้าสังเกตอาการคนสูงวัยและผู้ป่วยเรื้อรัง ส่วนหากมีเหตุทำให้ไม่สบายใจ ควรตั้งสติและแก้ปัญหาด้วยความละมุนละม่อม</p> <p>นพ.อภิชาติ จริยาวิลาศ โฆษกกรมสุขภาพจิต เปิดเผยกับบีบีซีไทยถึงสภาวะจิตใจของคนไทยในช่วงที่มีการถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ชี้ว่าขณะนี้คนส่วนใหญ่อยู่ในภาวะสูญเสียและโศกเศร้า เนื่องจากพวกเขามีความผูกพันกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศมาตั้งแต่จำความได้ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุที่ผ่านหลายเหตุการณ์มาตลอด ๗๐ ปี ซึ่งปรากฏการณ์นี้อาจต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจและรับมือกับความจริง ซึ่งนับเป็นเรื่องปกติที่ไม่สามารถทำได้ในทันที ในส่วนของผู้ที่มีปัญหาโรคประจำตัวเรื้อรัง เช่น โรคหัวใจหรือความดันโลหิต ภาวะซึมเศร้านี้อาจทำให้ผู้ป่วยละเลยการทานอาหารและยาซึ่งทำให้อาการป่วยกำเริบได้ โดยทั้ง ๒ กลุ่มข้างต้น ลูกหลานและผู้ใกล้ชิดควรให้การดูแลเป็นพิเศษ ควรเข้าไปอยู่เป็นเพื่อนเพื่อคอยรับฟัง แสดงความเห็นอกเห็นใจ แสดงให้เห็นว่าเป็นภาวะที่สูญเสียร่วมกัน หรือถ้ามีอาการรุนแรงและมีความไม่แน่ใจสามารถโทรปรึกษาที่ ๑๓๒๓ สายด่วนกรมสุขภาพจิต หรือปรึกษากับแพทย์ที่โรงพยาบาล</p>	-	-
ประเทศ	<p>สธ.ร่วมจัดทีมแพทย์บริการประชาชนร่วมงานพระราชพิธีพระบรมศพ พร้อมแนะวิธีดูแลจิตใจด้วยตนเอง</p> <p>- กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดจุดปฐมพยาบาลและรถพยาบาลฉุกเฉินกระจาย ๙ จุด บริการประชาชนที่เข้าร่วมงานพระราชพิธีพระบรมศพ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ มีผู้รับบริการกว่า ๗,๖๐๐ คน ร้อยละ ๙๙ เป็นการปฐมพยาบาลขอรับยาตาม แอมโมเนีย แนะนำประชาชนแปลงพลังความโศกเศร้าเป็นพลังกิจกรรมร่วมทำสิ่งที่ดีงาม ดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ผู้ที่รู้สึกเสียใจ ร้องไห้ตลอดเวลา เครียด นอนไม่หลับ รับคำปรึกษาได้ที่สายด่วนกรมสุขภาพจิต ๑๓๒๓ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ฟรี หรือปรึกษาสถานพยาบาลใกล้บ้าน</p> <p>-๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ ที่ กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉิน ด้านวิกฤตสุขภาพจิต สรุปผลการดำเนินงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการประชาชนทั้งด้านร่างกายและจิตใจในช่วงระยะวิกฤตและฉุกเฉิน ๗๒ ชั่วโมงแรก โดยในวันที่ ๒ ของการปฏิบัติงาน (๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙) มีผลการปฏิบัติงานดังนี้</p>	-	-





ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>สธ.ร่วมจัดทีมแพทย์บริการประชาชนร่วมงานพระราชพิธีพระบรมศพ พร้อมแนะวิธีดูแลจิตใจด้วยตนเอง</p> <p>๑.ในส่วนกลาง ได้ร่วมกับกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัย กองทัพ ตำรวจและมูลนิธิ จัดจุดบริการปฐมพยาบาลและรถพยาบาลฉุกเฉิน ๙ จุด โดยมีประชาชนที่เข้าร่วมงานพระราชพิธีพระบรมศพเข้ารับบริการ ๗,๖๘๒ คน ร้อยละ ๙๙ ขอรับยาตามแอมโมเนีย วัดความดันโลหิต ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด ทำแผล ระบาย ที่เหลือเป็นการเจ็บป่วยเล็กน้อย เช่น ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ มีผื่นคัน ปวดท้อง ปวดกล้ามเนื้อ ด้านจิตใจ กรมสุขภาพจิตได้ส่งทีมเยี่ยมเยียนด้านจิตใจ ๘ ทีม เพื่อดูแลจิตใจประชาชน โดยให้บริการปฐมพยาบาลทางใจ ๓๓๙ คน ตรวจรักษาและให้ยา ๔ คน ให้คำปรึกษา/ให้การสนับสนุนทางใจ/ฝึกการหายใจ ๕๔ คน หลังให้คำปรึกษาดูแลทุกคนมีอาการดีขึ้น</p> <p>๒.ในส่วนภูมิภาค มีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการทุกจังหวัด ทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ ๙๒๘ ทีม ทีมเยี่ยมเยียนด้านจิตใจ ๘๐ ทีม โดยมีผู้ป่วยโรคทางกายเข้ารับบริการ ๑๘ คน ทั้งนี้ ประชาชนทุกคนสามารถดูแลสุขภาพจิตตนเองและบุคคลใกล้ชิดได้ในภาวะที่รู้สึกสูญเสียทั่วประเทศพร้อมกันเช่นนี้ ดังนี้ ๑.แปลงความโศกเศร้าเป็นพลังกิจกรรม ๒.ดูแลกันและกัน โดยเฉพาะในคนใกล้ชิดและผู้ที่อยู่จะได้รับความกระทบทางจิตใจสูง เช่น ผู้สูงอายุ ดูแลสุขภาพประชาชน</p> <p>กระทรวงสาธารณสุข ประชุมเตรียมความพร้อมของหน่วยบริการทางการแพทย์ทุกแห่งดูแลทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตประชาชน ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ในห้วงเวลาสำคัญ ๓ วันนี้ เปิดศูนย์วิกฤตสุขภาพจิตและศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ทั้งส่วนกลางและระดับจังหวัด</p>	-	-
ประเทศ	<p>พระมหากษัตริย์คุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ต่อผู้ป่วยโรคเรื้อน</p> <p>นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ถึงพระมหากษัตริย์คุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศต่อต้านด้านการแพทย์การสาธารณสุข ว่า พระองค์ท่านทรงมีพระราชสมภพในราชสกุลที่ผูกพันกับงานด้านการแพทย์การสาธารณสุข ทรงพระราชกรณียกิจหลายประการที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนส่งเสริมงานด้านการแพทย์การสาธารณสุข ดังเช่น พระมหากษัตริย์คุณที่มีต่อผู้ป่วยโรคเรื้อน กระทรวงสาธารณสุขได้รับโอนงานกิจการในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเรื้อนจากสภาอากาศไทยเมื่อพ.ศ.๒๕๘๔ สังกัดกองควบคุมโรคเรื้อน ต่อมาในช่วง พ.ศ.๒๕๐๐ กระทรวงสาธารณสุข ได้ขยายโครงการควบคุมโรคเรื้อนแบบใหม่ ที่มุ่งค้นหาและรักษาผู้ป่วยที่บ้านที่มีไม่น้อยกว่า ๑๔๐,๐๐๐ คน กระจายอยู่ทั่วประเทศ ซึ่งขณะนั้นมีปัญหาอุปสรรค ในเรื่องการขาดแคลนกำลังคน การศึกษาวิจัย</p>	-	-





ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>พระมหากษัตริย์คุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ต่อผู้ป่วยโรคเรื้อน(ต่อ)</p> <p>รวมทั้งสังคมก็ยิ่งรังเกียจผู้ป่วยโรคเรื้อน การจะให้ผู้ป่วยโรคเรื้อนไปรักษาตัวในโรงพยาบาลทั่วไปเป็นเรื่องยาก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงรับงานด้านการรักษาป้องกันโรคเรื้อน ให้เป็นโครงการในพระราชดำริ พระราชทานพระราชดำริให้กระทรวงสาธารณสุขเร่งรัดงานปราบโรคเรื้อน</p>	-	-
ประเทศ	<p>คร.ย้าอย่าปล่อยเด็กเล่นน้ำตามลำพัง</p> <p>นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมของโรงเรียนต่างๆ เด็กจะอยู่บ้าน และรวมกลุ่มกับเพื่อนๆ ไปเล่นตามสถานที่ ต่างๆ ซึ่งผู้ปกครองต้องคอยสังเกตและ ดูแลอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะการลงเล่นน้ำ ตามแหล่งน้ำธรรมชาติ ต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ เพราะอาจเกิดอุบัติเหตุ ทำให้เด็กจมน้ำเสียชีวิตได้ ประกอบกับช่วงนี้ยังมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง ทำให้ลำคลอง สระน้ำ มีปริมาณน้ำมากกว่าปกติ ไหลเชี่ยวแรงและมีระดับความลึกมาก ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงในการจมน้ำมากขึ้น คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยจากการจมน้ำในช่วงหน้าฝนและช่วงปิดเทอม โดยขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน ท้องถิ่น และประชาชน ดังนี้ ๑.ชุมชนช่วยกันสำรวจแหล่งน้ำเสี่ยง ทำป้ายเตือนหรือแนวกันขอบบ่อ ติดตั้งอุปกรณ์ช่วยคนตกน้ำที่หาได้ง่ายไว้บริเวณแหล่งน้ำ ๒.สอนให้คน ในครอบครัวและเด็กรู้จักแหล่งน้ำเสี่ยงและ วิธีการป้องกัน ๓.ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก อย่าปล่อยเด็กเล่นน้ำตามลำพัง แม้ว่าจะเป็นแหล่งน้ำใกล้บ้านหรือแหล่งน้ำที่คุ้นเคย ก็ตาม เพราะสภาพใต้น้ำ ระดับความลึก และความแรงของกระแสน้ำเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ๔.ไม่ยืนใกล้ขอบบ่อ เพราะช่วงหน้าฝนพื้นบริเวณขอบบ่อนิ่มและมีหญ้า ปกคลุม อาจเกิดการลื่นไถลลงไปใต้น้ำ ๕.ใช้เสื้อชูชีพ เสื้อชูชีพ หรืออุปกรณ์ลอยน้ำได้อย่างง่าย (เช่น แกลลอนพลาสติก คล้องเชือกสะพายแล้วให้เด็กติดตัวไว้เสมอ) ทุกครั้งที่ทำกิจกรรมทางน้ำหรืออยู่ใกล้บริเวณแหล่งน้ำเสี่ยง (ทั้งคนที่ ว่ายน้ำเป็นและว่ายน้ำไม่เป็น)</p>	-	-
ภูมิภาค	-	<input checked="" type="radio"/> สอบ <input checked="" type="radio"/> ทราบ <input type="radio"/> สอบ <input type="radio"/> ลงมือ	-
จังหวัด	-	<input checked="" type="radio"/> แจ้งผู้เกี่ยวข้อง <input checked="" type="radio"/> ดำเนินการ <input checked="" type="radio"/> ประสาน	-

(นายวิวัฒน์ คำเพ็ญ)

